
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 2 ประจำปี 2567 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  

2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 3. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

4. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

5. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

  6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง   

 7. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 8. นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

  9. นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 10. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 11. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 12. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 13. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 14. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 15. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 16. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 17. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 18. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 19. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 20. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง (ลาพักผ่อน) 

 2. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ขาด) 

 3. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลากิจ) 

 4. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลากิจ) 

 5. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลาป่วย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายรุ่ง ศรโีพธิ์ ปลัดเทศบาล   

 2. นายนพดล  บุญมา รองปลัดเทศบาล 

  

 3. นางกิ่งดาว ชุ่มพระวงค์ ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 4. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  

 5. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

 6. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ำนวยการส่วนบริหารการศึกษา 

   รก. ผู้อำนวยการสำนักการศกึษา 

 7. นายสวาท จำปาอูป หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล 

 8. นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภ ู ผูอ้ำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

 9. นายภาสกร แก้วคำด ี หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

   แทน ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ  

 10. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝ่ายประสานงาน อปท. 

 11. นายบุรินทร์ คำไว หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สธ.) 

 12. นางสาวญาดา ณ วงค์จันทร์ หัวหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

 13. นางสาวธิตมิา ศักดิ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 14. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 15. นายรัตนชัย  ปวงแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

 16. นายชาภมี พิมพิศาล ผูช่้วยนักจัดการงานเทศกิจ 

 17. นายสมหมาย ปกติ คนงานเทศกิจ 

 18. นายพีรชัย วันสูง คนงานเทศกิจ 

 19. นายพีระพัฒน์ จันทร์ต๊ะ คนงานเทศกิจ 

 20. นางสาวศิริกัญญา วงศ์วุฒ ิ คนงานสารบรรณ 

 21. นายณัฐวุฒิ ปรียาบุตร บุคลากรจา้งเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์) 

 22. นายณฎฐพล พงษ์สิรนิทร บุคลากรจา้งเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์) 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายสุพล พัฒนานุกูล ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 

2. นายนพรุจ อัศวบุญญานนท์ ชุมชนกลางเวียงเหนอื 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการ

ประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ครั ้งที ่ 2 ประจำปี 2567 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุ การสภาเทศบาลนครลำปาง               

ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุมแห่งนี ้แล้ว         

มีจำนวน 14 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม  

บัดนี ้ ถึงเวลาที ่ท ่านประธานนัดแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระเป็นลำดับต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  วันนี้ เป็นการประชุมสภา

เทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในนามสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางในครั้งนี ้ด้วยความยินดียิ่ง 

ก่อนที ่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณี

นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชี้แจงหรือแถลงญัตติต่อสภา

เทศบาลนครลำปาง เชิญเลขานุการสภาฯ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเรียนแจง้การมอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิรายชี้แจง หรอืแถลง

ญัตติตอ่สภาเทศบาลนครลำปาง ดังตอ่ไปนีค้รับ 
 

ที่ ลป 52001/8389               สำนักงานเทศบาลนครลำปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลำปาง 52100 

24 ธันวาคม 2567 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป 52001(สภา)/140 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 
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 ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลำปางกำหนดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง          

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมราชาวดี ช้ัน 4 อาคารฉัตรไชย เทศบาลนครลำปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 เพื่อใหก้ารประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เอกาทศ 

และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลง

ข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสำนัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลง

ญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง ดังรายชื่อต่อไปนี ้

 - นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

          - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 
 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอนำเรียนต่อท่านประธานได้ดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระเป็นลำดับต่อไปครับ 
  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –

2570) คร้ังท่ี 3/2567  

 1.2 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

2570) คร้ังท่ี 5/2567  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้ ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครลำปาง 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2567 และข้อ 1.2 ประกาศเทศบาล

นครลำปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดส่ง

ประกาศดังกล่าวใหก้ับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว จงึขอแจง้ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบถึงการประกาศดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั ้งที ่ 1 

ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567  ขอเลื่อนการรับรองรายงานฯ ในการประชุม

คราวถัดไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงิน

จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงินจำนวน 

750,000 บาท (เจ็ดแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง      

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

ถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ขา้งบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงนิจำนวน 750,000 บาท              

(เจ็ดแสนหา้หมื่นบาทถ้วน)  
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง                 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุง

ถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง)  เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท 

(เจ็ดแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงถนน            

และท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงนิจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสน 

หา้หมื่นบาทถ้วน) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงนิจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 

    เทศบาลนครลำปางมีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี

และบำรุงทางบกและทางน้ำในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1)                       

และมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากถนนสุขสวัสดิ์ 4 

ข้างบ้านเลขที่ 81 มีสภาพเป็นถนนลูกรัง ไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกจึงมีน้ำท่วมขังผิวจราจร ทำให้

ผูใ้ช้เส้นทางไม่สะดวกในการสัญจรไปมา เกิดอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะ ดังนั้น จงึมีความจำเป็นต้อง

ปรับปรุงถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง 

เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 โดยทำการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 6.00 เมตรหรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 90 เมตร 

และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 

ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครลำปาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2566 ข้อ 97  

 ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 

12 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 527,905,811.54 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10582140 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 

รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15                           

ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (2)  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4                     

ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการ

และเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภปิรายหรอืไมค่รับ เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ  

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ 

กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ตามที่ท่านผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติ 

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ 

ถนนสุขสวัสดิ์ 4  ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

ผมขอแสดงความชื่นชมทางผู้บริหารว่า ท่านได้เห็นความสำคัญในการก่อสร้างถนนเพื่อให้ประชาชน

ในชุมชนสัญจรไปมาได้สะดวก ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะมีถนนหลายเส้นตามที่ผมได้พูดในสภาฯ 

ไปแล้วว่าถนนบางเส้นยังเป็นถนนลูกรังทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวก น้ำจากท่อระบายน้ำก็ไม่สามารถ

ไหลผ่านได้ เพราะว่าระบบท่อระบายน้ำยังไม่ดี ถนนสายนี้ก็มีพนักงานของเราได้มีที่อยู่อาศัยใกล้กับ

ถนนที่กำลังจะก่อสร้างนี้ ก็คงจะดีใจที่จะมีการก่อสร้างถนน ผมขอเสริมนิดหนึ่งว่าขนาดท่อระบายน้ำ

ที่มีขนาด 40 เซนติเมตร จะมีขนาดเล็กเกินไปหรือเปล่า ถ้าหากขยายเป็นขนาด 60 เซนติเมตร จะได้

หรือไม่ เนื่องจากในอนาคตถนนสายนี้จะมีจำนวนประชากรอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เราจะได้ไม่ต้องรื้อถอน

หลายครั้ง ผมก็ขอฝากไว้แคน่ี ้ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

อภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ ขอเชิญทางผู้บริหารตอบประเด็นเรื่องขอเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ 

จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร เป็นขนาด 60 เซนติเมตร ขอเชญิครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง     

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง สำหรับข้อเสนอแนะของอาจารย์สุคนธ์ฯ 

เมื่อสักครู่นะครับ ทางสำนักช่างเป็นผู้สำรวจออกแบบ ซึ่งปกติแล้วการเลือกใช้ขนาดท่อระบายน้ำจะ

สัมพันธ์กับเส้นรับน้ำของท่อบริเวณข้างเคียง รวมถึงเส้นตัดและเส้นขนาน ผมยังไม่ทราบว่าเส้นที่จะ

เชื ่อมต่อไปมีขนาดเท่าไหร่ ซึ ่งจะมีความสัมพันธ์กันในเรื ่องของการไหลของน้ำ อย่างไรก็ตามจะไป

ตรวจสอบให้อีกรอบนะครับ และจะทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี คงทนยาวนาน และไม่เกิดปัญหา

ครับ ขอบคุณครับ    

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ 

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ผมขอเสริมอกีนิดหนึ่งครับ ผมเกรงว่า

การใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้จะไม่ทัน ก็ขอฝากถึงท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานว่า ขอให้ดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จไว ๆ เพราะประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ       

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ

ที่ประชุม ผมพิจารณาแล้วขณะนี้มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนน  และ

ท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสน

ห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  อนุมัตฯิ จำนวน 18 เสียง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไมอ่นุมัตฯิ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่าย 

เงนิสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 

ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ด้วยการอนุมัติ

ของสมาชิกสภาฯ จำนวน 18 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ข้างบ้านเลขที่ 81 (สำนักช่าง) เป็นเงินจำนวน 

750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 18 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน 

(ประธาน)  

   

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงนิจำนวน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสน

สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 3 ,328,000 บาท (สามล้านสามแสน

สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

(สำนักปลัดเทศบาล)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

(สำนักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

ด้วยงานรักษาความสงบฯ (เทศกิจ) ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจหน้าที่ในการ

ออกตรวจดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดระเบียบทางเท้าและพื้นที่

สาธารณะ จัดระเบียบป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รับแจ้งเหตุร้องทุกข์เกี่ยวกับงานเทศกิจ 

ตักเตอืนผู้กระทำผิด การให้บริการด้านการขออนุญาตให้เครื่องขยายเสียงโฆษณาเคลื่อนที่ การอำนวย

ความสะดวกด้านการจราจรในสถานที่ต่าง ๆ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกิจกรรมต่าง ๆ 

ในเขตเทศบาล ซึ่งภารกิจในด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ตรวจการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งปัจจุบันงานรักษาความสงบฯ มีรถยนต์ตรวจการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คัน ซึ่งมีการ

ใช้งานอย่างหนักมาเป็นระยะ 25 ปี ทำให้รถมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน งานรักษา

ความสงบฯ (เทศกิจ) จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร

ลำปางสำหรับจัดซื ้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 

1,664,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นไป

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2567 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1 ซึ่งเป็นอำนาจ

อนุมัตขิองสภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 

 ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 

12 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 527,905,811.54 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10582140 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 

รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15 

ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายกรณีสาธารณภัย เกิดขึ ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1), 

มาตรา 50 (1) 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17)  

3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97  

 ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย             

เงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ                       

เป็นเงินจำนวน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  (สำนักปลัดเทศบาล)               

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

จะอภปิรายหรอืไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผมเห็นด้วยกับฝา่ยบริหารที่เสนอญัตตินีเ้ข้าสภาฯ ครับ เนื่องจากทางเทศกิจของเราทำงานหลาย ๆ ด้าน 

โดยเฉพาะเรื่องป้ายที่หมดอายุการใช้งานต่าง ๆ ก็ต้องใช้รถไปขนเก็บ ที่ผ่านมาผมได้เห็นการทำงาน

แต่ละครัง้ก็จะใช้รถที่ใชง้านมานานแล้ว บางครัง้ขลุกขลัก สตาร์ทติดบ้างไม่ตดิบ้าง ซึ่งสมควรแล้วที่ต้อง

เปลี่ยนใหม่ ประกอบกับเพื่อยกระดับเทศบาลฯ ของเรา เทศบาลนครมไีม่กี่แหง่ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น

ควรจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่พรอ้มจะปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางเจา้หนา้ที่ปฏิบัติภารกิจมากมาย เก็บเต็นท์ 

ขนโต๊ะ จัดสถานที่ เวลาสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังทำงานกันอยู่ ถ้าอุปกรณ์ไม่พรอ้ม ในการทำงานก็อาจจะล่าช้า 

ซึ่งในการเสนอญัตตินี้ ผมยังเห็นว่า รถจำนวน 2 คัน ยังน้อยไปด้วย โดยผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารฯ ครับ 

ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ

ที่ประชุม พิจารณาแล้วขณะนี้มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมนะครับ สมาชิกฯ 

ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

(สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัตฯิ จำนวน 18 เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จา่ยเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไมอ่นุมัตฯิ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่าย 

เงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยการ

อนุมัตขิองสมาชิกสภาฯ จำนวน 18 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 3 ,328,000 บาท (สามล้านสามแสน

สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 18 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน 

(ประธาน)  

  

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 589,600 บาท (ห้าแสนแปดหมื่น

เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 589,600 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน

หกร้อยบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศกึษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงนิจำนวน  589,600 บาท (หา้แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 589,600 บาท (หา้แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักการศึกษา      

ในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งเป็น

ครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จำนวน 1  รายการ เป็นเงิน 

589,600 บาท (หา้แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ตามมาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม และมาตรา 16 (9) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการสำรวจครุภัณฑ์ของสำนัก

การศึกษา พบว่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในอุทยานการเรียนรู้นครลำปางบางส่วนมีสภาพชำรุด 

ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการบริการ

ประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ 

เป็นเงิน 589,600 บาท (หา้แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามนโยบายของเทศบาลนคร

ลำปาง ที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ในการส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพของทุกคน ทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ (City of learning and 

quality people) โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 

1 รายการ เป็นเงิน 589,600 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติ

ของสภาเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 

ดังรายการต่อไปนี ้
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ครุภัณฑ์ท่ีมีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ          

 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

รวมทั้งสิ้น  1 รายการ  เป็นเงนิจำนวน   589,600  บาท 

ซึ่งรายการดังกล่าวข้างตน้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หนา้ที่ 17 ลำดับที่ 1 

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน  527,905,811.54 บาท และ

เทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10582140 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 รวมทั้งได้กันเงิน

สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

ที่ รายการ เป็นเงนิ (บาท) หมายเหตุ 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter)  

ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2567 

589,600 

 

อุทยานการเรยีนรู้นครลำปาง 

รวมเป็นเงิน 589,600  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (6)  

  2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9)  

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

                ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 589,600 บาท (หา้แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ตามที่ท่านรองนายกฯ สุรพลฯ 

ได้แถลงเนื้อหาในญัตติมาได้มีความคลาดเคลื่อนของปี พ.ศ. ที่รับรองมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอเชิญ

เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อความในญัตติอาจจะไม่ตรงกับที่แถลงนะครับ ซึ่งกรณีดังกล่าว

เกิดจากสำนักงบประมาณได้ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ล่าสุดของเดือนธันวาคม 2567 ออกมา 

ซึ่งในการดำเนินการจัดซื้อเราจะต้องจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ล่าสุด คือ เดือน ธันวาคม     

พ.ศ. 2567 แตเ่นื่องจากญัตตินีไ้ด้เสนอเข้าสภาฯ ก่อนที่บัญชีมาตรฐานครุภัณฑฉ์บับล่าสุดได้ประกาศใช้ 

แต่เนื้อหารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยังเป็นไปตามญัตติที่ได้เสนอเข้าสภาฯ กรณีดังกล่าว   

ถือเป็นการแก้ไขปี พ.ศ. ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันครับ  
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   นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ทุกท่านรับทราบนะครับ 

ต่อไปถ้าจะมีการจัดซื้อเราก็จะอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ในเดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ซึ่งออกมาใหม่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี ้ในญัตตินี้มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มี ผมจะขอมตทิี่ประชุม ขอเชญิเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ 

อยู่ในที่ประชุม จำนวน 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ 

เป็นเงินจำนวน 589,600 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัตฯิ จำนวน 14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไมอ่นุมัตฯิ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่าย 

เงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 589,600 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยการอนุมัติของสมาชิกสภาฯ 

จำนวน 14 เสียง ไม่อนุมัติฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 589,600 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน

หกร้อยบาทถ้วน) จำนวน 14 เสียง , ไม่อนุมัติฯ ไม่มี , งดออกเสียง 3 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ 

และนายสุคนธ์ฯ) (นางสาวพัชรฯี และนางสาวพิชญาพรฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,880,000 บาท (เก้าล้าน        

แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)           

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสน

แปดหมื่นบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 
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 นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านครับ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงนิจำนวน 9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน  9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักการศึกษา      

ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

การศึกษา ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จำนวน 

1 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

เหตุผล 

 เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ตามมาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และมาตรา 16 (9) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากการสำรวจครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครลำปาง พบว่ามีครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และบริการนักเรียน ดังนั้น  

จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1  รายการ เป็นเงินจำนวน   9,880,000 บาท 

(เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามนโยบายของเทศบาลนครลำปาง ที่ได้กำหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ

ทุกคนทุกช่วงวัยเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ (City of learning and quality people) 

โดยขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครลำปางสำหรับจัดซือ้ครุภัณฑ์ จำนวน 1  รายการ เป็นเงิน

จำนวน 9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล

นครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ดังรายการต่อไปนี้ 
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ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ           

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น  1  รายการ  เป็นเงนิจำนวน   9,880,000 บาท 

ซึ่งรายการดังกล่าวข้างตน้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หนา้ที่ 19 ลำดับที่ 1 

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน  527,905,811.54 บาท และ

เทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10582140 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 รวมทั้งได้กันเงิน

สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ที่ รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. ชุดแว่น VR สื่อการเรียนรู ้สู่โลกเสมือนจรงิ พรอ้มอุปกรณ์ในการใช้งานและติดตั้ง  

สำหรับโรงเรยีนเทศบาลในสังกัด อุทยานการเรียนรูน้ครลำปาง และมิวเซยีมลำปาง จำนวน 1 ชุด 

ประกอบด้วย           

1. ชุดแว่นตา VR (128 GB) จำนวน 130 ชุด 

2. ซอฟต์แวร์สำหรับการเรยีนรูผ้่านสื่อ VR 

VR การเรียนรูภ้าษา และคลังสื่อ VR การเรียนรู ้(VR License) จำนวน 130 ชุด 

3. อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน VR  

3.1 ตู้และชั้นสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด 

3.2 Chrome Cast จำนวน 8 ชุด 

3.3 Smart TV 55  นิว้ พรอ้มขาตั้ง และชุดจับยึด จำนวน 8 เครื่อง 

3.4 ชุดสายไฟต่อพ่วงสำหรับการชาร์จ (มีระบบป้องกันไฟกระชาก) จำนวน 20 ชุด 

3.5 โปรแกรมแสดงผล OBS จาก VR  (SVS OBS System) จำนวน 8 ชุด         

9,880,000 โรงเรยีนเทศบาล 1 จำนวน 20 ชุด 

โรงเรยีนเทศบาล 3 จำนวน 20 ชุด 

โรงเรยีนเทศบาล 4 จำนวน 20 ชุด 

โรงเรยีนเทศบาล 5 จำนวน 20 ชุด 

โรงเรยีนเทศบาล 6 จำนวน 20 ชุด 

โรงเรยีนเทศบาล 7 จำนวน 20 ชุด 

อุทยานการเรียนรูน้ครลำปาง จำนวน 5 ชุด 

มิวเซยีมลำปาง จำนวน 5 ชุด 



 

 

 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (6)  

    2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (9)  

   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

                ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง จัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน  

9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงช่ือ)   กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิจิวะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นางรัญจวน คำพิชัย 

นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เห็นด้วย

สำหรับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับการศึกษา ซึ่งเราไม่ควรเน้นเพียงแค่ความรู้ที่เด็ก ๆ จะได้รับ 

เราต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ การมีส่วนร่วม การฝึกให้เด็ก ๆ ได้คิดและ

จินตนาการไปด้วย กล้อง VR ก็มีประโยชน์ต่อนักเรียน ทำให้เข้าถึงประสบการณ์จริงในบริบทต่าง ๆ 

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง สภาพแวดล้อมเสมือนจริง

ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กล้อง VR ก็สามารถ

ช่วยปรับปรุงในเรื่องของการจดจำ และเพิ่มการมีส่วนร่วมมีประโยชน์กับนักเรียนที่อาจมีปัญหาในการ

ตั้งใจฟังการบรรยายในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับโรงเรียนในเทศบาล

ของเรา ซึ ่งก็ยังไม่มีโรงเรียนใดนำมาใช้ การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในห้องเรียนถือเป็น

กระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์และต้นทุนต่อเนื่องในการฝึกอบรมครู

และบุคลากรของโรงเรียน ซอฟต์แวร์บทเรียน ฟังก์ช่ันการใช้งานก็ยังมีจำกัด ทางผู้ใช้งานหรือทาง

โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลของเราได้มกีารเตรียมความพร้อมแล้วหรอืยังสำหรับเทคโนโลยีกล้อง VR 
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ที่มรีาคาถือวา่ค่อนข้างแพง ความพร้อมในที่นี้หมายถึงความพร้อมของห้องเรียน สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ การใช้งานกล้อง VR มีแบบแผนการนำมาใช้อย่างไร มีการเตรียมแผนการเรียนการสอนไหม 

บุคลากรครูมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญที่สุดมีการศึกษาข้อดีข้อเสียไหม ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับเด็กมีอะไรบ้าง ไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามหากเรามีความรู้ เราใช้อย่างถูกต้อง รู้คุณค่าและ

เหมาะสม เทคโนโลยีนั้น ๆ ย่อมให้ประโยชน์มากกว่าผลเสีย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหาร

ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในเรื่องของการศึกษา สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริงนี้สามารถปฏิวัติการเรียน

การสอนได้ก็จริง แต่ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่จะตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาระบบ และที่สำคัญ

ที่สุดคือ ความพรอ้มของเราว่าเราพรอ้มแลว้หรอืยัง ขอบคุณค่ะ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ นายสุคนธ์ อินเตชะ 

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทสบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ตามที่

ฝ่ายบริหารได้เสนอการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนัก

การศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,880,000 บาท นั้น ในญัตตินี้ ส่วนตัวผมไม่เคยปฏิเสธ

ในด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนที่จะเสริมความรู ้ให้กับนักเรียน แต่มาสังเกตญัตตินี ้ในเรื ่องการ

เปรียบเทียบราคาประเมนิจะมีเพียงหนึ่งบริษัทเท่านั้น ทำไมไม่มีสักสองสามบริษัทที่เราสามารถจะนำมา

เปรียบเทียบกันได้และนี่ก็คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่ง ประการที่สองคือ การใช้อุปกรณ์ที่อาจจะล่าช้า

ไปหน่อย เนื่องจากขณะนี้จะเข้าสู่ภาคเรียนที่สองแล้ว จะติดตั้งทันหรือเปล่า จริง ๆ แล้วผมจะพูดถึง

สถานที่ตั้ง แต่พอดีท่านสมาชิกสภาฯ คุณรัญจวนฯ ได้พูดไปแล้ว คืองบประมาณนี้บางครั้งเราก็ต้อง

เก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในยามจำเป็น แต่ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่สนับสนุนนะครับ เพียงแต่ว่าหากเราใช้

งบประมาณเงินสะสมมากเกินไป ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในเทศบาลของเรากลัวว่าจะเกิด

ปัญหาเรื่องเงินไม่พอ ฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้ก็สามารถนำไปพิจารณาในสมัยต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งก็เป็น

ข้อสังเกต เราจะต้องดูสถานที่ในการติดตั้ง บุคลากรที่จะใช้เครื่องนี้จะมีความทักษะความรู้ในการใช้

เครื่องนีห้รอืเปล่า เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานฯ ไปยังฝา่ยบริหารว่า ถ้าเป็นไปได้เอาไว้พิจารณา

ในสมัยต่อไปได้หรือไม่ เพราะว่าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือ ไม่มีราคาเปรียบเทียบ ไม่มีราคาตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์ มีเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น ก็เป็นข้อสังเกตนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 2    

ดิฉันมีความคิดเห็นตรงกับท่านสมาชิกฯ ทั้ง 2 ท่านที่ได้อภิปรายไปแล้วว่ายังให้ความสำคัญด้าน

การศกึษาของโรงเรียนที่เราดูแลอยู่ค่ะ แตว่่าที่นำมาเสนอคราวนี้ยอดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเกือบสิบล้าน 

วัตถุประสงค์ที่เราต้องใช้ VR ก็ยังไม่ชัดเจน ดิฉันอยากทราบว่าวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารที่ต้องการ
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จัดซื้อครุภัณฑ์นี้มาใช้กับการเรียนการสอนของนักเรียน นอกจากวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

แล้ว ยังมีสิ่งที่คาดหวังจากครุภัณฑ์ตัวนี้ว่าจะมีผลต่อการเรียนการสอนของเรายังไง และท่านมีตัวชี้วัด

ไหมว่าถ้าเราซือ้เครื่อง VR ให้กับทางโรงเรียน และโครงการจะบรรลุความสำเร็จระดับไหนที่นักเรียนจะ

ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ประเด็นต่อมาคือ ราคาของเครื่องรวมกับ License โดยเครื่องใช้ทั้งหมด 

130 เครื่อง และ License ก็ต้องใช้ 130 ชุดเช่นกัน ถ้าพิจารณาจากใบเสนอราคาเป็นหลัก เครื่องรวม 

License คิดเป็นเงินหกหมื่นกว่าบาทค่ะ หากพิจารณาแยกเป็นแต่ละส่วน เช่น ส่วนของเครื่อง VR 

รวมกับอุปกรณ์เสริมรุ่น Oculus Quest 3 (128 GB) เปิดตัวเมื่อปลายปี 2566 หรือประมาณต้นปี 2567 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเปิดตัวมาเกือบปีแล้ว ราคาเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่เครื่องละ 499 ดอลล่าร์สหรัฐ     

ถ้าเรามาคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณรวมภาษีต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อหนึ่งเครื่อง สำหรับซอฟต์แวร์

เขาใชค้ำวา่ซอฟต์แวร์การเรียนรู้ผ่านสื่อ VR เป็น VR การเรียนรูภ้าษาและคลังสื่อ VR การเรียนรู้ สยาม 

VR License ซึ่ง License นี้ราคาสูงประมาณสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การ

เรียนรู้ที่จะต้องแจ้งให้เราทราบด้วยว่าเรียนแบบไหน ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านภาษาต้องแสดงให้ทาง

สภาฯ ทราบในรายละเอียดมากกว่านีค้่ะ เพราะราคาค่อนข้างสูงพอ ๆ กับราคาตัวเครื่องเลยค่ะ จึงเห็น

ว่าควรจะมีข้อมูลให้เราพิจารณามากกว่านี้ ส่วนตามที่สมาชิกสภาฯ พูดถึงเรื่อง bidding เพราะว่าเรา

ใช้เงินสะสมสูงถึงเกือบสิบล้านบาทควรจะมีคู่เทียบมากกว่านี้ ไม่ได้มองว่าเราจะเลือกบริษัทนี้ที่เดียว 

เพราะว่าเครื่อง VR ตัวนี้ ตั ้งแต่ที่ผ่านมา Quest 1 จนถึง Quest ที่ 3 ต้องมีคนนำเข้ามากกว่านี ้            

การรับประกันเป็นแบบไหน การดูแลเป็นแบบไหน และในหัวข้อที่ 4 ตามใบเสนอราคาจะเป็นเรื่อง

การอบรมพัฒนาทักษะการใช้สื่อ VR สำหรับการเรียนรู้ การอบรมใช้สื่อ VR พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้

สามสิบคนใช้งบประมาณสองแสนสามหมื่นสามพันกว่าบาท หลักสูตรพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ VR จำนวน 20 คน งบประมาณที่ตั้งไว้คือ สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันกว่าบาท 

3D Vistra License พร้อมอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 6 ชุด สองแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยกว่าบาท 

เฉพาะค่าอบรมรวม ๆ กัน เป็นเงินแปดแสนห้าหมื่นหกพันกว่าบาทแล้วค่ะ ขอให้พิจารณาตามดิฉัน

ทีละนิดนะคะ เราไปดูตรงหมายเหตุข้อสุดท้าย ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ VR มีอายุการใช้งาน

สามปีนับจากตั้งแต่วันที่ส่งมอบ เท่ากับซอฟต์แวร์ที่เราซื้อมาจะใช้งานได้แค่สามปีเองนะคะ สามปีเรา

จะต้องซือ้ใหม่และอบรมใหม่ ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูว่าเราจะต้องซือ้ซอฟต์แวรใ์หม่หรืออัปเดตใหม่หรือ

ต่อสัญญาใหม่อีกกับค่าอบรมใหม่ ซอฟต์แวร์ 130 ชุดราคาอยู่ที่สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท 

ค่าอบรมอกีแปดแสนหา้หมื่นหกพันกว่าบาท รวมสองหัวข้อนี้จะใช้งบประมาณอยู่ที่สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น

สี่พันบาท ดิฉันมองว่าถ้าอายุการใช้งานของซอฟต์แวร์แค่สามปี จะคุ้มค่ากับการนำมาใช้ประโยชน์จริง

หรือไม่ เราเป็นสภาฯ ขออนุญาตนะคะ เราต้องไม่เสียค่าโง่ค่ะ ถ้าซอฟต์แวร์ไม่ได้ผลประโยชน์อย่าง

จรงิจังหรอืเป็นซอฟต์แวรท์ี่เขียนขึ้นมาใหม่เพื่อเทศบาลควรจะได้รับประโยชน์มากกว่านี ้เพราะเนื่องจาก

ความไม่คุ้มค่าของซอฟต์แวร์ ดิฉันอยากเสนอว่าถ้าหากต้องการใช้จริง ๆ ให้บริษัทลองพัฒนาและ

ลองใช้กับอุทยานการเรียนรู้ของเทศบาลนครลำปางหรือที่มิวเซียมก่อนสัก 5 ชุดว่าจะได้ผลลัพธ์ตาม



22 

 

 

วัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้จริงหรือเปล่า และอีกประเด็นหนึ่งคือ ดิฉันมีความสงสัยมาก ๆ เกี่ยวกับ

ซอฟต์แวร์และพยายามโทรติดต่อบริษัท สยามวายุภักษ์ ซอฟต์แวร์ ตามเบอร์ที่ให้ไว้ในใบเสนอราคา 

ทุกท่านมีมือถือลองกดดูที่เบอร์ 02-591-5565 ซึ่งโทรไม่ติดนะคะ ตรงนี้ก็ทำให้สงสัยว่าจะใช้ได้ผล

จริงไหม และจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหม ก็อยากให้พิจารณาเรื่องความเหมาะสมตรงนี้ ดิฉันยังเห็นว่า

งบประมาณที่ขอค่อนข้างสูงเกินไป ดิฉันขอไม่อนุมัตคิ่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธาน

ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ขออนุญาต

อภิปรายในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามา และเป็นมุมมองส่วนตัวก็อาจจะมีความ

คิดเห็นที่ขัดแย้งไปบ้างนะครับ ปัญหาเรื่องการศึกษาที่ผมได้สัมผัสมาและผมเองก็เป็นคณะกรรมการ

สถานศึกษา ปัญหาที่แท้จริงคือ เรื่องอินเทอร์เน็ตครับ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด จึงสะท้อน

ถึงปัญหาเรื่องการศึกษาของเด็กและการทำงานของคุณครู ทั้งนี้เมื่อผมเห็นการของบประมาณใน

โครงการนี้ ผมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงตัดสินว่าจะนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์แว่น VR มาใช้ ผมจึงตัดสินใจ

ที่ไปศึกษาหาความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของมัน จริง ๆ ความรู้ความเข้าใจก็มีอยู่ระดับหนึ่งแล้ว 

ผมจึงอยากอภิปรายในสองทิศทางนะครับ ทิศทางแรก ผมจำได้ว่าเมื่อปี 2564 ท่าน ดร.นิมิตร 

จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีของเราได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลของเราในเรื่องของการ

สนับสนุนและปฏิรูปการศึกษาของเทศบาลนครลำปาง ท่านใช้คำว่าปฏิรูปนะครับ  ซึ่งก็สอดคล้องกับ

เรื่องที่ท่านเสนอในครั้งนี ้คือการนำเทคโนโลยีที่ใหม่มาก ผมเชื่อว่าในประเทศไทยคงมไีม่ถึง 20 โรงเรียน

ที่ได้นำเทคโนโลยีประเภทนี้มาใช้ มาดูเรื่องประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนนะครับ ถ้าเรานำอุปกรณ์นี้

มาใช้จริง ๆ ก็จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ถ้าเข้าใจอุปกรณ์นี้จริง ๆ จะทราบว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลในระยะยาวได้ เราอาจจะไม่ต้องไปทัศนศึกษาแล้วก็ได้  เราอาจจะนำเด็ก

ไปเที่ยวมิวเซียมที่กรุงเทพที่ดีที่สุดในประเทศไทย คุณต้องพานักเรียนทั้งเจ็ดโรงเรียนเทศบาลขึ้นรถตู้  

ขึ้นรถทัวร์เพิ่มความเสี่ยงในการเดินทางอย่างที่เป็นข่าวต่าง ๆ จะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกกี่แสนในแต่ละรุ่น 

แตล่ะเทอม อุปกรณ์เหล่านีท้ำมาเพื่อตอบโจทย์ ซึ่งมีการใชท้ั่วโลก คุณอยากไปอียิปต์ไหม บางท่านบอก

ไม่เป็นไรใน youtube มี ซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยครับ ถ้าคุณเข้าใจอุปกรณ์นี้จริง ๆ เด็กสามารถมีความคิด

เป็นของตัวเอง สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง คือการดึงศักยภาพ แนวความคิดของเด็ก

ออกมาใช้ได้อย่างดี นี่คือประโยชน์ และประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือเป็นการสนับสนุนผลักดันด้าน

การศกึษาให้กับน้อง ๆ โรงเรียนเทศบาลได้เท่าเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของโรงเรียน

เทศบาลไม่ค่อยดี คือโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส ผิดเหรอครับที่เราจะสนับสนุนเรื่องนี้  เป็นหน้าที่

ของเราหรอืเปล่า งบประมาณของเทศบาล เราควรสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ ผมขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง 

ที่จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนชื่อ อบจ. เชียงราย ถ้าพูดตรง ๆ ถ้าโรงเรียนเป็นของหน่วยงานภาครัฐก็
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ไม่น่าเข้าเรียนใช่ไหมครับ แต่เชื่อไหมครับว่าโรงเรียน อบจ. เชียงรายต้องสอบแย่งกันเข้าเรียน เพราะ

เทคโนโลยีต่าง ๆ พวกเราเองหลาย ๆ ท่านใช้งบประมาณเป็นแสนต่อปีเพื่อไปศึกษาดูงานกับเทศบาล

อื่น ๆ จำได้ไหมว่าเทศบาลรังสิตได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเราได้ถามเขาว่าใช้งบประมาณ

เท่าไหร่ เขาบอกว่าใช้สองร้อยล้าน ผมถามเขาว่างบประมาณสองร้อยล้านทางสภาฯ อนุมัติเลยหรือไม่ 

เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นจากงบประมาณยี่สิบล้านบาทและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนดพีอทีพ่วกเราต้องเดินทาง

ไปดูงานของเขา ในส่วนตัวผมเองยอมรับว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ ถ้าเราจะมองว่า เราจะเป็น

เทศบาลที่ทำในสิ่งที่เทศบาลอื่นไม่ทำ เราจะเป็นผู้ตามไปตลอดหรือครับ ผมเชื่อว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น 

หลาย ๆ ที่จะมาดูงานแน่นอน สิ่งที่ท้าทายผมฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า  การจัดอบรมให้

ความรู้กับคุณครูและผู้ใช้งานมีความสำคัญมาก ถ้าซื้อแล้วใช้ไม่เป็นน่าอายครับ รวมถึงบุคลากรที่เข้า

อบรม ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็สูญเปล่าครับ สุดท้ายก็จะกลายเป็น

แว่นตาเอาไว้ให้เด็กดู youtube กัน เหมือนสมัยวัยผมจะมีห้องคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนไม่มีความรู้ใน

อุปกรณ์ก็จะให้เด็กเล่นเกมส์ในห้องเรียน แต่ถ้าเราเข้าใจเทคโนโลยีนี้สามารถติดตามดูแลรักษา และที่

สำคัญที่สุดคือ สร้างความตระหนักให้ความรู้ความเข้าใจและให้เห็นมูลค่าของอุปกรณ์นี้ให้กับครูผู้สอน 

โรงเรียน และนักเรียน ติดตามการอัปเกรดและอัปเดททั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอก็จะ

เป็นการดึงศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทั้งนี้ผมขออนุญาตอภิปราย

อีกด้านหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท.มทีราฯ ได้อภิปรายไว้ ผมเห็นราคาประมาณสามหมื่นบาท

ที่เสนอมานี ้ซึ่งท่านพูดถูกต้องครับ ที่เมอืงนอกขายที่ราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ แต่น่ันคืออุปกรณ์ที่

วางขายครับ ผมเชื่อว่าบริษัทที่มานำเสนอขายให้เทศบาลเขาไม่ได้ทำเพื่อการกุศลครับ เขาต้องมีกำไร

เขาตอ้งพิจารณาว่าเขาต้องอยู่ได้ เมื่อปี 2564 ผมได้มาเป็นสมาชิกสภาฯ และผมก็ได้พูดกับประชาชนว่า 

หากประชาชนเลือกผมเข้ามาในสภาฯ ผมจะขอทำหน้าที่เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและจะนำความรู้

ความสามารถของตัวเอง  มาพัฒนาบ้านเมือง และถ้าทางฝ่ายบริหารฯ ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้

และผมปฏิเสธและเห็นว่าไม่ถูกต้อง ผมว่าผมก็ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องครับ ผมขอยืนยันว่าขอสนับสนุนใน

โครงการนีค้รับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ดิฉันไม่ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแว่นตานะคะ แต่ดิฉันสงสัยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่นำมาให้กับทางเทศบาลฯ 

ได้ใชว้่าจะสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงหรือเปล่า เพราะว่ามีอายุการใช้งานค่ะ ดิฉันก็แค่ทำหน้าที่

ของสมาชิกสภาฯ คือตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ เท่านั ้นเอง การที่มองว่า การใช้งาน

ซอฟต์แวร์อาจไม่คุ้มค่า ซึ่งถ้าลงรายละเอียดไปมากกว่านี้ตามที่เรียนว่าดิฉันพยายามติดต่อทางบริษัท

ที่จำหน่ายว่าซอฟต์แวร์ที่ท่านจะนำมาให้เทศบาลคือตัวไหน แต่ก็ติดต่อบริษัทไม่ได้ ตรงนี้คือสิ่งที่สงสัย 

ซึ่งไม่ได้สงสัยในเรือ่งการพัฒนาในด้านการศกึษาของจังหวัดลำปางเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ นายกรณฐพรครองภพ 

สท้านไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธาน

ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในเรื่องของ

ซอฟต์แวรเ์ป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการอัปเกรด และถ้าใครซักคนจะซื้อซอฟต์แวร์และบอกว่าจะใช้ไปตลอด 

ผมว่าไม่มีใครทำธุรกิจแน่นอน โทรศัพท์เรายังต้องอัปเดทเลยใช่ไหมครับ เพราะจะต้องทำให้ทันสมัย

ตลอดเวลาใหเ้ข้ากับยุคสมัยครับ ผมดูราคาแล้ว สำหรับผมดูเฉย ๆ นะครับกับซอฟต์แวร์กับค่าใช้จ่ายนี้ 

เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายครับ สุดท้ายอยากฝากไว้ คำว่า เทคโนโลยี ไม่มีคำว่าถูกครับ 

ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่ครับ 

เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลำปาง ผมในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล เรื่องการศึกษา ผมก็พอรู้อยู่บ้าง

ครับ เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจึงได้คัดสรรให้ผมเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา ตามญัตติที่ทาง

ฝ่ายบริหารฯ เสนอมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนี้  ผมได้สอบถามแต่ละโรงเรียนว่ารู้จักไหม ใช้ได้หรือไม่ 

มีความต้องการไหม ได้รับคำตอบว่าทางฝ่ายบริหารฯ ได้เชิญสถานศึกษามาสอบถามทำความเข้าใจ

พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ถึงจะเป็นอุปกรณ์ใหม่คนเราต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้น  แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้นในการจัดซือ้จัดจา้งก็มีระบบขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีหน่วยตรวจสอบ เชน่ สตง. ป.ป.ช. และเรื่อง

ความต้องการแต่ละโรงเรียน คุณครูแต่ละคนผมก็รู้จักแทบทุกโรงเรียน ซึ่งได้สอบถามหลาย ๆ ท่าน  

ก็มีความต้องการอย่างน้อย 85% โครงการนีผ้มเห็นด้วยนะครับ ในเรื่องของขอ้ดีข้อเสียทางสมาชิกสภาฯ 

ก็ได้อภิปรายไปแล้ว ผมก็ขอสนับสนุนโครงการนี ้ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง     

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ          

รองนายกเทศมนตรี ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตั้งแต่วันที่เข้ามา

แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีความจำเป็นในโลกอนาคต เพราะว่า

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผมขออนุญาตพูดถึงนิตยสารไทม์แมกกาซีนที่มียอดขายสูงสุด

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณสามล้านสามแสนเล่มครับ ซึ่งนิตยสารนี้จะรวบรวมข่าวที่สำคัญของ

โลก เช่น ในสหรัฐอเมริกา ในตะวันตก ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีไทย อินโดนีเซีย 

ญี่ปุ่น ถ้าเป็นข่าวสำคัญก็จะนำมาลงในนิตยสาร ฉบับนีจ้ะมีประเด็นหนึ่งตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจกิายน ปี 2019      
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แล้วนะครับ หรือเมื่อห้าปีที่แล้ว เขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์

และใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เรื่องของการตัดต่อ DNA ด้านการรักษามะเร็ง รวมถึง

มีผู้ประสบภัยที่เป็นชาวแอฟริกันที่หน้าโดนไฟคลอกและได้ใช้เทคโนโลยีกล้อง VR ทำการรีฟอร์มใบหน้า

ขึ้นมาให้เป็นปกติ ในปี 2019 ในประเทศสหรัฐฯ ก็ผ่านมาห้าปีแล้ว ซึ่งตอนนี้เราเพิ่งมาพูดถึงเรื ่อง

เทคโนโลยี VR ในปัจจุบัน ก็ต้องพยายามตามใหท้ันครับ ปัจจุบันจะเห็นว่ามีการใช้ AI , Chat GPT เข้ามา

ช่วยในการทำงาน เพราะเชื ่อว่าการตัดสินใจของมนุษย์จะมีความรู ้สึกร่วม เพราะฉะนั้นในการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาใช้จะมีการประมวลผล หรือการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล เหตุการณ์สถานการณ์

จริง ซึ่งสามารถทำให้การตัดสินใจไม่ขึ้นกับปัจจัยอื่น เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีความแม่นยำ เรื่องของ

การใช้กล้อง VR ในประเทศไทย อย่างที่เรียนสักครู่ก็ค่อนข้างมาล่าช้า ในตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนหลาย

สถาบันก็เริ่มนำมาใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เอเชียอาคเนย์ หรือมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต น่าจะมีสิบถึงยี่สิบแห่งที่เริ่มใช้เทคโนโลยี VR นี้แล้ว อย่างที่ ดร.กรณฐพรครองภพฯ พูด

ถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยี จะมีราคาค่อนข้างสูง เพราะว่ากว่าจะคิดค้นขึ้นมาและใช้งานได้จะต้องผ่าน

การทำวิจัยค่อนข้างนาน ที่ผมได้พูดถึงนิตยสารเมื่อสักครู่  จะเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยี VR และ AI 

หุน่ยนต์ Robot มาทำเรื่องสุขภาพ ในขณะเดียวกันได้มีการประยุกต์ใชใ้นการศกึษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ หรือเราสามารถเห็นภาพเสมือนจริงในขณะที่เราไม่ได้ไป

สถานที่ตรงนั้นจริง ๆ ซึ่งผมคิดว่าเราค่อนข้างจะล้าหลังด้วยซ้ำถ้าเราตามสิ่งเหล่านี้ไม่ทัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเด็กของโรงเรียนเทศบาล ซึ่งอาจจะมี concept ว่าเป็นโรงเรียนของเด็กด้อยโอกาสและเป็นเด็ก

ที่ไม่เท่าเทียมกับเด็กโรงเรียนเอกชน ถ้าเราเห็นโรงเรียนในเทศบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การแสดง เช่น วงโยธวาทิต กิจกรรมต่าง ๆ หรือการแสดงความสามารถที่ส่งไปแข่งขันกีฬาหรือว่า

ทักษะทางวิชาการ เรามีพัฒนาการดีขึ้นค่อนข้างมากแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ส่วนเรื่องการ

ติดต่อบริษัทผู้เสนอราคา  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา หรือคู่เทียบ เราเป็นหน่วยงานของรัฐ เวลาจะทำอะไร

ก็ต้องมีระบบระเบียบไม่ว่าจะเป็นการกำหนดการเขียน TOR ซึ ่งต้องมีความถูกต้องตามกฎตาม

ระเบียบครับ รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้จะตามมาในประเด็นหลังนะครับ และยืนยันว่า สิ่งที่กำลังจะทำ

เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจะช้าไม่ได้ในการเตรียมตัวของเยาวชนของเราเพื่อวันข้างหน้า ในเรื่องของการ

จัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดต่าง ๆ ทางสำนักศึกษาจะชี้แจงเพิ่มเติมก็เชิญนะครับ ผมขออนุญาตชี้แจง

ในส่วนของภาพรวมเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ทางสำนักการศึกษาต้องการ

ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ 

นายภัทร โลหิตกาญจน ์

 



26 

 

 

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ตามที่

ได้ฟังท่านสมาชิกฯ หลายท่านได้ให้ความเห็นในญัตตินี้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเป็นการบริการ

สาธารณะด้านการเรียนรู้และคุณภาพก็มีเหตุผลมารองรับ ผมไม่ปฏิเสธว่า นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

แว่น VR นี้เป็นเรื่องของอนาคตและเป็นการปูพื้นฐาน ซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่กล่าวมาตั้งแต่

รับตำแหน่งในปี 2564 ที่จะพัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมหรือไม่ด้อยกว่าที่อื่น ซึ่งมุมมองของผมเอง

ที่ได้กล่าวไปของแว่น VR เป็นเทคโนโลยีในอนาคต ก็สามารถพัฒนาเด็ก ๆ ได้ แต่เท่าที่ได้ฟังท่าน

สมาชิกฯ ได้กล่าวมา ตามที่ท่าน สท.มทีราฯ ได้กล่าว แว่นเป็นเรื่องของอนาคต แต่ปัจจุบันตอนนี้เป็น

เรื่องของสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่จะที่ต้องพิจารณาในญัตตินี้ ซึ่งผมไม่ได้กล่าวอ้างถึงใครนะครับ 

แต่หลาย ๆ ครั้งที่มีเอกสารเข้าสภาฯ มาให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณา บางเรื่อง

เป็นการเร่งด่วนเกินไป หรือเอกสารไม่ครบถ้วนก็ดี แล้วจะให้เราผู้ซึ่งทำหน้าที่ปัจจุบันเพื่อไปต่อยอด

สู่อนาคตให้เด็ก ๆ ได้มคีวามรู้ ไม่ครบถ้วน ขาดตกบกพร่อง ไม่มคีวามชัดเจนบ้าง แล้วจะให้ทางสมาชิกฯ 

ผู้ทรงเกียรติพิจารณาญัตติในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่อนาคตได้ครบถ้วนถี่ถ้วนได้อย่างไรครับ ซึ่งในหลาย

โครงการที่ผ่านมาที่ขาดตกบกพร่องหรืออาจจะทำไม่ทัน อาจจะมีงานเร่งรีบ มีญัตติเยอะที่ทำให้

ไม่สามารถเตรียมตัวได้ทัน แต่ถ้าเป็นโครงการที่ผู้บริหารฯ ได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้แล้วตั้งแต่ปี 2564 ว่าจะ

เข้ามาทำเกี่ยวกับการศึกษาให้ดีขึ้น แล้วเหตุใดมาเร่งรีบทำในปีงบประมาณนี้ในช่วงปลายปีครับ และ

จากที่ท่านสมาชิกฯ หลาย ๆ ท่านได้กล่าวมา ตามที่ทางท่านผู้บริหารฯ พูดก็ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง

เทคโนโลยีถ้าช้าไปก็จะไม่ทันและจะช้า แต่ทำไมเพิ่งมาปูทางเวลานี้ซึ่งใกล้จะหมดระยะเวลาในปีนี้

ด้วยครับ และผมเชื่อว่าจะมีการติดเงื่อนไขในการอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่เราจะหมดวาระกันในวันที่ 27 

มีนาคม 2568 อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องของเวลา 90 วันจะมีประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่า เราต้องมาพิจารณา

กันครับ ส่วนประเด็นอื่น ๆ ผมไม่ติดใจ ซึ่งแว่น VR หรอืเรื่องเทคโนโลยีเด็ก ๆ ก็จะยิ่งชอบ แตโ่ครงการนี้

ไม่ใช่มีเรื่องของกล้อง VR อย่างเดียว แต่มีอุปกรณ์เสริมอีกมากมาย  ซึ่งในโรงเรียนอื่น ๆ หรือโรงเรียน

นานาชาติก็ยังไม่มี เป็นโครงการที่ดีที่จะก้าวนำเขา แต่ในส่วนของความเห็นผม ไม่ว่าจะเป็นโลก

เสมือนจริงหรืออะไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะสอนให้เด็กอยู่ในโลกของความเป็นจริงหรือเสมือนจริง 

ท่านควรนึกถึงปัจจุบันที่เราเดินไปด้วยนะครับ ในส่วนของหน้าที่สมาชิกสภาฯ ก็ต้องทำหน้าที่พิจารณา

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและต่อยอดไปอนาคต และผมขอชี้ชัดเรื่องประเด็นของเอกสารวันนี้ ยังไม่มี

มาตรฐานและไม่มคีวามชัดเจนที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  การอภิปรายของท่านสมาชิก

สภาฯ และคำชีแ้จงของทางผูบ้ริหารก็คงจะเพียงพอในการพิจารณาว่าจะอนุมัต ิหรอืไม่อนุมัติแล้วนะครับ 

ต่อไป ผมจะขอมตทิี่ประชุม เชญิเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ 

อยู่ในที่ประชุมจำนวน 19 ท่านครับ ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้

ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ 

เป็นเงินจำนวน 9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัตฯิ จำนวน 9 เสียง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิห้

ใช้จ่ายเงินสะสมฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัติฯ จำนวน 6 เสียง 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 

9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยการอนุมัตขิองสมาชิกสภาฯ จำนวน 9 เสียง 

ไม่อนุมัต ิจำนวน 6 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,880,000 บาท (เก้าล้านแปดแสน

แปดหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 9 เสียง , ไม่อนุมัต ิจำนวน 6 เสียง (นางสาวมทีราฯ , นายภัทรฯ , นายสามารถฯ , 

นายณัฐกิตติฯ์ , นายเกษมฯ และนายสุคนธ์ฯ) งดออกเสียง 4 คน (ประธาน , นายสุบินฯ , นางรัญจวนฯ และ

นางสาวสรัญญาฯ) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   ที ่ประชุมทุกท่านครับ 

เนื่องจากเราได้ประชุมมายาวนานพอสมควร ผมขอพักการประชุม 30 นาที และจะเข้ามาประชุมต่อใน

เวลา 11.40 น. ขอพักการประชุมครับ 

 

- พักการประชุม 30 นาที - 

 

เริ่มประชุมต่อเวลา 11.40 น. 

 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ เวลา 11.40 น. ครบกำหนดเวลาที่ท่านประธานสั่งพักแล้ว

กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาล  

นครลำปางในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว ปรากฏว่า มีจำนวน 19 ท่าน ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม 

ผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ เป็นลำดับต่อไปครับ 
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5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคุณลักษณะในการ

จัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติให้

ใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักการศึกษา) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคุณลักษณะในการ

จัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักการศึกษา) เนื่องจากผู้บริหารมีหนังสอื

แจ้งความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ว่าสามารถทำได้หรอืไม่ เชญิเลขานุการสภาฯ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขออน ุญาตนำเร ียนช ี ้แจงข ้อระเบ ียบ กฎหมายท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการขอถอนญัตต ิ  ระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55 

วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรอืการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ

ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็น

ผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแตญ่ัตตินัน้ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับคำยินยอม

จากที่ประชุมสภาท้องถิ่น...” จากข้อระเบียบ กฎหมายดังกล่าวข้างต้น เมื่อญัตติดังกล่าวได้บรรจุ

เข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว การขอถอนญัตติดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม 

ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  จากระเบียบข้อกฎหมายที่  

เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง เรื่องการขอถอนญัตติ เมื่อได้มกีารบรรจุเข้าในระเบียบวาระแล้ว การถอนญัตติ

ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่

นะครับ ผมพิจารณาแล้ว ขณะนีม้สีมาชิกสภาฯ อยู่ครบองค์ประชุม  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดใหค้วามยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียด

คุณลักษณะในการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ที่ได้รับ

อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักการศกึษา) โปรด

ยกมอืครับ 
 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ใหค้วามยินยอมฯ จำนวน 17 เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ให้ความ

ยินยอมใหถ้อนญัตติฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่ยินยอมฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ให้ความยินยอม

ให้ถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัส

อลูมิเนียม จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล

นครลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักการศึกษา) จำนวน 17 เสียง  ไม่ยินยอม ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความยินยอมให้ถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักการศึกษา) 

จำนวน 17 เสียง , ไม่ยินยอมฯ ไม่ม ี, งดออกเสียง 2 คน (ประธาน และนายสุคนธ์ฯ) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นายภัทร โลหติกาญจน ์

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผมมีสองปัญหาที่จะนำเรียนต่อสภาฯ ขออนุญาตท่านประธานแสดงรูปภาพขึ้นจอครับ (ประธาน : 

อนุญาต) รูปที่เห็นจะเป็นรูปที่แสดงถึงปัญหาการสัญจรที่เกิดขึ้นในเขตเมือง จะเป็นบริเวณข้างวัด

บุญวาทย์ที่จะมุ่งหนา้ตรงไปสู่แยกศาลหลักเมอืง ตามรูปหมายเลขหนึ่งจะเห็นได้ชัดเจน จรงิ ๆ แล้วถนน

ไปรษณีย์ตรงจุดนี้จะเป็นการเดินรถทางเดียวที่มาจากทางศาลหลักเมือง เท่าที่ผมได้ ไปสังเกตบริเวณ  

จุดแยกศาลหลักเมือง จะสังเกตเห็นว่ามีรถย้อนทางมาดังรูปที่หนึ่งแทบจะทุกวันครับ รถบางคันอาจจะ

ไม่ได้ตั้งใจจะขับย้อนเข้าไปจริง ๆ เพราะอาจจะมาจากต่างจังหวัดหรือเหตุผลใดก็ไม่ทราบ ซึ่งอาจจะ

ไม่ทันมองป้ายสัญญาณต่าง ๆ ให้ชัดเจน ผมขออนุญาตขอใหเ้จ้าหน้าที่เลื่อนไปที่ภาพสองและสามครับ 

ผมอยากจะนำเรียนฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายผู้บริหารครับว่า เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง

ปีใหม่ อาจจะมีการใช้ถนนเส้นนีใ้นการสัญจรมากขึน้ ซึ่งอยากใหพ้ิจารณาป้ายจราจรตามรูปที่สองและ

รูปที่สาม รูปที่สองจะเป็นเส้นที่ตรงมาจากสามแยกวัดคะตึก ระยะทางจากแยกวัดคะตึกถ้าวัดดูแล้ว

ก่อนจะมาถึงรูปที่สองระยะทางอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเมตร ถ้าเราเป็นคนพื้นถิ่นจะทราบดีว่าจะต้อง

สัญจรไปทางไหน แต่ถ้ามาจากต่างสถานที่ ไม่ว่าจะดูจีพีเอส ตรงสามแยกที่ต้องเลี้ยวขวา ลองสังเกต

รถแตล่ะคัน เขาจะมองรถที่มาจากทางไปรษณีย์เป็นส่วนใหญ่ จะไม่ทันได้มองว่าจะมีป้ายหรือสัญญาณ
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เตือนใด ๆ อีกเพราะจะไม่มีสมาธิในการจำทางแล้ว ส่วนรูปที่สามจะตรงมาจากกาดกองต้า จากร้าน

เย็นตาโฟ จากถนนคนเดิน ซึ่งจะเห็นว่าป้ายสัญญาณทั้ง 2 ป้ายมีขนาดเล็กและมีความเลือนลางแล้ว 

โดยหลาย ๆ ที่หรือหลาย ๆ โครงการที่ผ่านมาผู้บริหารฯ ก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องการสัญจรอยู่แล้ว  

ผมจึงขอฝากกำชับตรงจุดนี้ว่าอาจจะมีการเตือนเพิ่มเติม เช่น มีไฟกระพริบเพื่อเตือนสติไม่ให้ขับขี่รถ

ย้อนศรเข้าไปทางศาลหลักเมือง ซึ่งมีความอันตรายมาก ๆ ครับ และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ก็จะเป็น

ที่สังเกตว่าผมได้ติดตามเรื่องความสว่างอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งผมก็ขอขอบคุณผู้บริหารฯ ที่ได้แก้ไข

ปัญหา ขอให้เจ้าหน้าที่เลื่อนไปรูปที่หนึ่งอีกรอบครับ ตรงหัวมุมตลาดหลักเมืองทางท่านผู้บริหารฯ 

ก็ได้ติดตั้งไฟให้แสงสว่างเพียงพอแล้ว บริเวณตรงนี้เป็นจุดกลางเมืองที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และเราก็

จัดงานที่มวิเซียมบ่อยครับ จะเป็นการดีที่จะมีป้าย หรอืสัญญาณไฟและแสงสว่างให้เพียงพอ ขออนุญาต

ให้เจ้าหนา้ที่เลื่อนไปภาพต่อไป  ถัดไปจะเป็นภาพถนนพหลโยธินบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

ซึ่งจะเป็นหนา้สถานศกึษา ผมได้นำรูปถ่ายนี้มานำเสนอช้าไป ผมจะขอป้ายเขตโรงเรียน ทางม้าลายและ

สัญญาณเตือนจากท่านผู้บริหารฯ ผมได้ไปตรวจดูสถานที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ก็ได้มีการติดตั้งป้ายเขต

โรงเรียนไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรครู ผมก็ขอขอบคุณ

ท่านผู้บริหารฯ ด้วยครับ เพราะว่าแยกนีใ้กล้กับไฟแดงแยกใหญ่ เราจะพิจารณาป้ายแบบกดทางม้าลาย

หรืออะไรก็ตามแต่ก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ เนื่องจากมีสัญญาณไฟจราจรจากแยกใหญ่อยู่แล้ว  แยกนี้

จะมีทางม้าลายอยู่สองจุด มีจุดก่อนถึงหน้าวิทยาลัย และจุดหน้าประตูวิทยาลัย ตรงสองจุดนี้มีเด็กข้าม

ทางม้าลายอยู่ตลอด ซึ่งรถที่สัญจรไปมาไม่รู้ว่าจะจอดตรงจุดไหน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย บางครั้ง

สัญญาณไฟเขียวรถก็เร่งความเร็ว แตถ่้าไฟแดงเด็กก็ข้ามตามวิจารณญาณของตนเอง ผมก็ขอขอบคุณ

ที่ท่านผู้บริหารฯ ที่ได้สั่งการให้ทางสำนักช่างได้ดำเนนิการตรงจุดนี ้ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ลำปาง จะขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหารฯ กรณีที่เทศบาลฯ รณรงค์ให้ชาวบ้านได้ลดการเผาขยะ

และกิ่งไม้ จากการที่ได้อภิปรายไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว แตทุ่กวันนีก้็ยังมชีาวบ้านโทรมาแจ้งว่ายังมี

การเผาอยู่ ผมเลยคิดว่าการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลเรายังนอ้ยไป เรามี 85 ชุมชน แต่ละชุมชนมี

กรรมการประมาณแปดถึงเก้าคน จะเป็นไปได้หรอืไม่ว่า ขอให้ทางเทศบาลประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำ

แผ่นพับ โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนนำไปแจกชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือน ประกอบกับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ ก็มีอยู่แล้ว ควรจะใช้รถประชาสัมพันธ์ ผมอยากจะให้ช่วยกันรณรงค์

เยอะ ๆ ครับ อากาศที่เป็นมลพิษถือว่าเป็นพิษภัยต่อมนุษย์เราจริง ๆ นะครับ แต่ละคนที่โทรมาแจ้ง

ทุกคนบอกว่าหายใจไม่ออก อายุก็มากแล้วมาเจออากาศแบบนีอ้ีก เพราะฉะนั้นอยากจะขอให้เทศบาลฯ 

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอความร่วมมือคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน
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นำแผ่นพับไปแจกชาวบ้านครับ และให้มีรถประชาสัมพันธ์ โดยให้ประชาสัมพันธ์ช่วงเย็นเพราะตอน

กลางวันชาวบ้านจะไม่อยู่บ้านครับน่าจะได้ผลดคีรับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มี

นะครับ เมื่อไม่ม ีขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขออนุญาตตอบเรื่องที่สองก่อนนะครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ให้ข้อชี้แนะในเรื่องการเผา หลังจากที่

เทศบาลนครลำปางได้ออกประกาศ ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เรื่อง การห้ามเผาตาม

ข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอย การเผาในที่โล่งแจ้ง รวมไปถึงการ

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ ก็ได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ รวมไปถึงกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ทั้งทาง

Facebook ทาง Web Page ก็ต้องขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ข้อชี้แนะ ซึ่งครั้งก่อนผมก็ได้ชี้แจงใน

ที่ประชุมแห่งนีว้่า ชุมชนต่าง ๆ มีสว่นสำคัญเป็นกระบอกเสียงเป็นหูเป็นตา รวมถึงที่จะไปประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรื่องการเผาได้ใกล้ชิดที่สุด เพราะฉะนั้นต้องดำเนินการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รวมไปถึง

การออกหน่วยก็ดี การประชุมคณะกรรมการชุมชนหรือการให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ โดยสำนัก

ปลัดเทศบาลได้ไปออกอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เน้นการห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกประเภท ยกเว้นการหุงหา

อาหาร นอกนั้นจะผดิกฎหมายทั้งสิน้ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวาน ทางผู้วา่ราชการจังหวัด

ได้ช้ีแจงและเนน้ย้ำนโยบายเรื่องการหา้มเผา ซึ่งจะได้ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป้าหมายในการลดฮอตสปอ ร์ตในปีนี้ 

ต้องลดลงอย่างน้อย 30% หน่วยงานใดไม่สามารถทำให้ลดลงได้หรือถ้าเพิ่มขี้นจะต้องชี้แจงเป็น

รายหน่วยงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คงจะต้องดำเนินการคุมเข้มเรื่องการเผา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2568 จะมีการรณรงค์ Kick off ต่าง ๆ เรื่องการจราจรก็เช่นกันต้องขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ 

และหลาย ๆ ท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะมา ในส่วนของเทศบาลเราที่มีอำนาจหน้าที่ก็ได้ประสานกับหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ผ่านมาก็ได้นำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการจราจรทางบกของจังหวัด ในปี 2567 ที่ผ่านมานี้

ก็มีหลายเรื่อง เช่น การปิดจุด U-turn ที่มีสมาชิกสภาฯ ได้นำเสนอขึ้นมา หลังจากที่ปิดแยก U-turn 

ที่แยกทองประเสริฐ ถนนพหลโยธินแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลย ชาวบ้านก็แจ้งมาอีกว่าจุด U-turn 

ที่ห่างไปอีกสองร้อยเมตรทางฝั่งเข้าเมืองและขาออกเมือง ทางสำนักช่างก็ได้ไปปรับปรุงสวนหย่อม

ไม้ประดับต่าง ๆ ปรับลดระดับความสูงของสวนหย่อมอยู่ในระดับสายตาที่จะเห็นรถ รวมถึงเห็นคนที่

กำลังจะข้ามถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเสียงสะท้อนมาว่า สร้างความลำบากว่า ต้องอ้อม

ไกลกว่าเดิม แต่ได้พิจารณาแล้วล่าสุดที่ถนนเส้นห้างฉัตรสายเก่าตรงแยกป่าเหียงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

ขึ้นมา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตก็เกิดจาก U-turn ที่มีลักษณะเป็นสี่แยกซึ่งก็อยู่ในระหว่างการพิจารณว่าจะ

ปิดแยกดังกล่าวเหมือนแยกทุ่งบ่อแป้น หรือว่าแยกทองประเสริฐด้วยหรือไม่ นอกเหนือจากนั้นก็มีการ

แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกหลายจุด เช่น ถนนบุญวาทย์ แถวแยกชลประทาน ตรงจุดนั้นจะมีการย้อนศร 
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ทางเทศบาลฯ ก็ได้ไปติดป้ายเพิ่มเติมแล้ว บริเวณแยกสวนดอกตัดกับถนนทิพย์ช้างก็ได้รับแจ้งจาก

สมาชิกสภาฯ เช่นกันว่าบริเวณร้านข้าวต้มบาทเดียว ที่มาจากวัดสวนดอกก็ได้ไปติดป้ายเพิ่มเติมแล้ว 

ส่วนทางแยกที่ขึ้นมาจากกองต้าก็มีการย้อนศรกลับไปที่ไปรษณีย์อีก ก็ไดไ้ปติดป้ายเพิ่มเติมอีก รวมไปถึง

รอบเวียงซอยสอง ซอยสามที่เชื่อมกับถนนพหลโยธินบริเวณหัว-ท้าย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 

ตรงจุดนั้นได้ปรับเป็นการเดินรถทางเดียวก็ได้ติดป้ายจราจรและทางเท้าต่าง ๆ ก็จะปรับปรุงให้ปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น ซอยกู่เกิ้งก็ปรับเป็นเดินรถทางเดียวจากถนนฉัตรไชยหน้าโรงเรียนมัธยมวิทยาไปออก

ทางเชื่อมตอ่ถนนสุเรนทร์ บริเวณที่เรยีกว่า แยกสนุกเกอร์ และมีทางที่จะอ้อมออกไปทางด้านหน้าสวน

ดุสิตด้วย ขออภัยครับ ถ้าอ้อมไปทางสวนอากงก็จะออกถนนสุเรนทร์ ถ้าเลี้ยวซ้ายออกแยกสนุกเกอร์ก็

จะไปออกถนนมนตรี ตรงนั้นก็มีการปรับปรุงตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ร้องขอก็มีความปลอดภัยสำหรับ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนอรุโณทัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งโรงเรียนอรุโณทัยและ

โรงเรียนอัสสัมชัญจะมีประตูด้านข้างออกซอยกู่เกิ้งด้วย ซึ่งตอนนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถนน

ไปรษณีย์ตัดกับถนนบุญวาทย์และถนนทิพย์ช้าง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ตรงจุดนั้นก็จะไปติดตั้งป้าย

เพิ่มเติมให้ชัดเจน นอกเหนือจากป้าย และไฟกะพริบ เครื่องหมายจราจรค่อนข้างมีความสำคัญก็จะ

ดำเนินการเพิ่มเติมตรงจุดนี้ รวมถึงตรงวัดคะตึก วัดบุญวาทย์ที่ท่านได้ขึ้นภาพมา เมื่อสักครู่ก็เห็นด้วย

ครับว่าป้ายจราจรและแสงสว่างอาจไม่เพียงพอ บางครั้งขับรถแบบใช้จีพีเอสก็ยังมีความผิดพลาด 

บางครั้งแนะนำให้สวนทางกับการจราจร  ก็พบบ่อยครับ ตรงนี้ก็จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่ออำนวย

ความสะดวกให้เพิ่มมากขึ้น บริเวณถนนบุญวาทย์ที่มีกระแสร้องเรียนว่า  ค้าขายไม่ดี เนื่องจากไม่มี

ที่จอดรถ ซึ่งเราก็ได้ปรับการจอดรถจากห้าแยกหอนาฬิกาไปจนถึงชลประทานลำปางเป็นการจอดรถได้

สองฝั่ง ไม่มวีันคู่วันคี ่ก็ไม่ได้มผีลเรื่องการจราจรติดขัดเลย และเรื่องของอุบัติเหตุ ก็ได้ขอไปที่เจ้าพนักงาน

จราจรจังหวัด ก็ได้ขอจำนวนอุบัติเหตุจากตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไปแล้ว ทางผู้บังคับการตำรวจภูธร

จังหวัดฯ ก็ได้ให้เราทดสอบเป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าแยกทองประเสริฐ แยกกู่เกิ้ง

หรือถนนบุญวาทย์ก็มีผลดีมากกว่าผลเสียก็คงจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างถาวรต่อไป ส่วนเรื่องการ

เพิ่มพื้นที่จอดรถนอกเหนือจากห้าแยกหอนาฬิกาจนถึงแยกชลประทานแล้วก็ยังมีแนวคิดว่าที่แยก

ไทย-ไทโอสถจนถึงแยกออมสินตรงนั้นกำลังพิจารณาว่าจะให้รถจอดได้สองฝั่ง โดยมีจุดขาวเหลืองคือ

ให้รับส่งสินค้าชั่วคราว รับส่งผู้โดยสารชั่วคราว และประชาชนจะได้มีที่จอดรถเพื่อการไปจับจ่ายสินค้า

ในบริเวณนั้น ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ขอชมเชยท่านรองสุรพลฯ ที่ได้

นำปัญหาในท้องถิ่นเทศบาลนครลำปางของเรา ในส่วนของการจราจรได้เข้าไปพูดคุยหารือ เพื่อหาทาง

แก้ปัญหาซึ่งได้รับการปฏิบัติด้วยดี ทั ้งนี ้ก็เกี ่ยวข้องกับความสามารถของท่านรองสุรพลฯ ที่ได้มี

ประสบการณ์อันยาวนานในเรื่องนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านได้กล่าวมานี้ได้นำไปสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหา

ได้จริง ขอบคุณครับ ในวาระอื่น ๆ นี้คงไม่มีท่านใดจะเสนออีกนะครับ วันนี้สภาเทศบาลนครลำปางได้

ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว บัดนี้ ก็ได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว 
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เนื่องจากการประชุมในวันนี้ น่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ประจำปี 2567 และเวลานี้ก็ใกล้เข้าสู่

วารดิถีขึน้ปีใหม ่พ.ศ. 2568 แล้ว ในนามของสภาเทศบาลนครลำปาง ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปางทุกท่าน ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาต่างก็ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความตั้งใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ถ่วงดุล และตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การ

ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลนครลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และชอบด้วยระเบียบ

ข้อบังคับที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง 

สุดท้ายนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรรีัตนตรัย พระแก้วมรกต หลวงพ่อเกษม เขมโก ตลอดจนสิ่งศักดิ์

ที่ท่านนับถือ ช่วยดลบันดาลอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจรญิ ไร้ทุกข์ ไร้โศก ไร้โรค ไร้ภัย 

ภยันตรายทั้งปวงตลอดปี สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2568 ขอปิดการประชุมครับ 

  

เลิกประชุม  เวลา 12.05 น. 

 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2567 ในการประชุมสภาเทศบาล

นครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 
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